

โครงการสัมมนาเพื่อประเมินหลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 - 30 เมษายน ประจำปีการศึกษา 2553



โครงการสัมมนา เพื่อประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จัดขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรของคณะ ทั้งใน ภาควิชาบรรยาย ปฏิบัติการคลินิก และการวิจัยเพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน ในการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสปริงฟิลด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี...



<http://dent.swu.ac.th>

ฝึกซ้อมหนีไฟและแผนป้องกันเพื่อระงับอัคคีภัย

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2553



เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มองเห็นความสำคัญของการฝึกซ้อมหนีไฟ และการป้องกันเหตุอัคคีภัย โดยงานร่วมคณะได้ได้รับความร่วมมือจาก สถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในการให้ความรู้และสาธิตการระงับอัคคีภัย

ประเพณีสังกรานต์ ชาวทันตแพทยศาสตร์ มศว



งานประจำทุกช่วงเทศกาลสงกรานต์ บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีพิธีรดน้ำดำหัว อาจารย์ผู้ใหญ่ และพระผู้ใหญ่ โดยงานนี้กำหนดบดรับ ดร.พร.ดร.บรรดาศักดิ์ เหล่าศิริวิมล ไน้เกียรติมาร่วมพิธี



โครงการสัมมนาวิชาการ (สายสนับสนุนวิชาการ)

วันที่ 1-3 เมษายน 2553



ไม่มีการแบ่ง สี แต่มีเสื้อข้าง. เราบุคลากรของคณะทันตแพทย์ ขอเชิญศึกษาค้นดูต้อง และมีความสมัครสมานสามัคคีกันแบบแบ่งปัน ในโครงการทำงานเป็นทีม และพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการให้บริการที่ประทับใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2553 งานนี้เราและนักถึงเพื่อน การสืบสานวัฒนธรรมไทยระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2553 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสักริสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง รอบรู้สารพันปัญหาโรคช่องปาก



โครงการอบรมวิชาการและพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ด้านทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิง อนุสร อธิภากรกุลย์ จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลียมาให้ความรู้แก่คณาจารย์ของเรา

ทันตแพทยศาสตร์สร้างสุข สสส.

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553



ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สสส. ได้จัดโครงการรับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพในคลินิกทันตกรรมให้แก่บัณฑิตชั้นปีที่ 6 เพื่อเสริมความพร้อมและสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่บัณฑิตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้ป่วย